



PHOL มั่นใจปีนี้รายได้โต 15%

● ตั้งงบ 1 พันล้าน เล็งลงทุนธุรกิจสัมปทานน้ำ

“PHOL” มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 10-15% เชื่อครึ่งปีหลังรายได้-กำไรโตกว่าครึ่งปีแรก ส่วนโครงการวางระบบน้ำประปาในส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด พร้อมแผนลงทุนธุรกิจสัมปทานน้ำ 5 ปี งบลงทุน 1 พันล้านบาท

นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL เปิดเผยว่า บริษัท ยังคงนโยบายเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโตประมาณ 10-15% จากปีก่อน โดยแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง 2557 ทั้งรายได้และกำไรจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่มีรายได้รวม 386.69 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 18.11 ล้านบาท เนื่องจากมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากลูกค้า

สำหรับในช่วงไตรมาส 3/57 ที่ผ่านมา 2 เดือน เริ่มเห็นทิศทางรายได้และกำไรดีกว่าไตรมาส 2/57 ซึ่งสัดส่วนรายได้หลักยังมาจากกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ที่เน้นรักษาลูกค้าเดิมและขยายสินค้าหลากหลายคุณภาพเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

“ในช่วงครึ่งปีแรก ผลประกอบการจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทก็เน้นรักษาลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปัจจุบันจึงมีส่วนของงานเอกชน ประมาณ 90% ส่วนงานภาครัฐ ประมาณ 10% ซึ่งในอนาคตน่าจะเพิ่มเป็น 15% ถ้าได้งานสัมปทานโครงการวางระบบน้ำประปาในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นงานของภาครัฐ” นายบุญชัย กล่าว

ด้านความคืบหน้าในโครงการวางระบบน้ำประปาในส่วนภูมิภาค ขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและที่ผ่านมามีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองส่งผลให้โครงการภาครัฐบาลล่าช้า ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินงานสัมปทานโครงการวางระบบน้ำประปาในส่วนภูมิภาค และคงแผนการลงทุนธุรกิจสัมปทานน้ำใน 5 ปี งบลงทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือลงทุนปีละประมาณ 200 ล้านบาท ขณะนี้มีโครงการวางระบบน้ำประปาในท้องถิ่นอีก 2-3 โครงการที่บริษัทให้ความสนใจ งบลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 100 ล้านบาทต่อโครงการ

“ปีนี้ PHOL ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจดั้งเดิม คือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในอุตสาหกรรม และแตกไลน์สินค้าให้หลากหลาย Category เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายเกรด หลายราคา โดยปัจจุบันเน้นรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่มีคำสั่งซื้อต่อเนื่องให้มีการซื้อเพิ่มมากขึ้นเพราะอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังขยายตัว จากการเมืองที่มีความชัดเจน เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น รวมทั้งส่งผลดีต่อโครงการสัมปทานวางระบบน้ำในภูมิภาคที่ล่าช้า จากข้อกำหนดและการเมือง แต่หวังว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสัก 1 โครงการในปี” นายบุญชัย กล่าว

นายบุญชัย กล่าวว่า ด้านธุรกิจในด้านต่างประเทศ ขณะนี้มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่าแล้ว และที่ประเทศกัมพูชาได้มีการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะส่งผลให้ปีนี้

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศประมาณ 3-5% นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาดตลาดประเทศเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน โดยโครงสร้างของธุรกิจบริษัทยังคงมีรายได้หลักมาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อม ประมาณ 80% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ประมาณ 15% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ประมาณ 5%

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง โดยปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.08 บาทต่อหุ้น แม้ว่าผลประกอบการจะปรับตัวลดลง ซึ่งครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ■